



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.รับมือเกษตรกรทง่อม15ล้านคน	ข่าวสด
2. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: เปิดตัวเดบบอร์ดหมู	ไทยรัฐ
3. 'มนัญญา'ไม่หยุดรับซื้อน้ำนมดิบ	เดลินิวส์
4. สินค้าเกษตรชมพูช"เอลนีโญ"	ไทยรัฐ
5. ล้อมคอกลอบขนสินค้าเกษตร	เดลินิวส์
6. กรมชลประทานร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาด้านการเกษตร "เราทำความดี...	ข่าวสด
7. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: สกัดล้กลอบพืชเกษตร	มติชน
8. คอลัมน์: อีโคฟิกส์: ปักธงสมรภูมิ'หนี้ครัวเรือน' ธปท.ผนึกแบงก์ชาติมาตรการ...	ไทยโพสต์
9. "เนตรบุญฟาร์ม" เกษตรกรยุคใหม่ ใช้ Smart Farm ยกกระตบการเลี้ยงหมู ...	ไทยโพสต์
10. เบื้องหลังดราม่า"เมจิขาดตลาด"เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว "เจ๊บ - จน - เจ็ง"น้ำนมดิบ...	ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
11. คอลัมน์: จับประเด็น: ตรวจเข้มล้กลอบขนสินค้าเกษตรจาก ตปท.	ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*

## สศก.รับมือเกษตรกรรทงอม15ล้านคน

### ชงรัฐบาลใหม่อุดหนุนดอกเบี้ยซื้อเครื่องจักรด่วน

สศก.เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่อุดหนุนดอกเบี้ยซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ช่วยลดต้นทุน-พุ่มแรง หลังผลสำรวจพบเกษตรกรสูงวัยพุ่งกว่า 15 ล้านคน

นายจันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจครัวเรือนเกษตรกรทั่วประเทศ ปี 2565 ซึ่งสำรวจระหว่าง พ.ค.2564-เม.ย.2565 พบจำนวนเกษตรกรทั่วประเทศ มี 30.64 ล้านราย เป็นเพศชาย 48.82% และเพศหญิง 51.18% โดยในจำนวนเกษตรกรทั้งหมด สัดส่วนประมาณ 45.88% หรือเกือบ 15 ล้านคน เป็นเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเตรียมมาตรการรับมือประชากรสูงวัยในภาคเกษตร

ล่าสุด สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นชอบโครงการส่งเสริมเกษตรกรใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ส่วนใหญ่มีอายุมาก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปลดปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรซื้อเครื่องจักร อาทิ รถไถนา รถเกี่ยวข้าว โครนพ่นยาฆ่าแมลงและปุ๋ย เป็นต้น และรัฐบาลจะเป็นผู้อุดหนุนดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร

ทั้งนี้ สศก.นำโครงการส่งเสริมเกษตรกรใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร หรืออีก สศช. และสศช. ไม่กัลด้าน

ดังนั้น สศก.เตรียมเดินหน้าเสนอโครงการต่อรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามา โดย สศก.อยู่ระหว่างสำรวจทั่วประเทศว่ามีเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการทำการเกษตรอยู่จำนวนเท่าไร และมีความต้องการจำนวนเท่าไร ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และประเภทของเกษตรกร อาทิ อุปกรณ์ประเภทปุ๋ยสัตัว อุปกรณ์ประเภทพืชร และอุปกรณ์ประมง เป็นต้น

“หากโครงการนี้สามารถดำเนินการได้ เกษตรกรทั่วประเทศก็จะมีเครื่องจักรไว้พุ่มแรง และสามารถลดต้นทุนในการทำการเกษตรได้ และสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และค่าจ้างแรงงานที่สูง ซึ่งจำเป็นต้องลงทะเบียน สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการซื้อเครื่องจักรการเกษตร เพื่อภาครัฐจะได้รู้ว่าในทุกพื้นที่ของไทย ในพื้นที่ใดมีเครื่องจักรการเกษตรชนิดใดบ้าง ทางภาครัฐก็จะเป็นหน่วยงานที่จะหางานให้ อาทิ การรับจ้างเกี่ยว นวดข้าว การรับจ้างเตรียมดิน ก็จะได้มีรายได้เพิ่มจากการรับจ้าง หรือในฐานะผู้ให้บริการด้านการเกษตร”

ทั้งนี้ ไตรมาส 2/2566 สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัว 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปี 2565 เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก โดยกิจกรรมการจ้างบริการเตรียมดินเพิ่มขึ้นในพื้นที่ปลูกพืชสำคัญ และกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้นในพื้นที่พืชสำคัญ ส่งผลให้ภาพรวมบริการทางการเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้น

## ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

**เปิดตัวแดชบอร์ดหมู :** นายพูนพงษ์  
นัยนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย  
และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า สนค.  
ร่วมกับ**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**  
กรมปศุสัตว์ จัดทำแดชบอร์ดสินค้าสุกร โดย  
รวบรวมข้อมูลตั้งแต่การผลิต ราคา และการ  
ส่งออกของไทย และได้เปิดตัวแล้วผ่านเว็บไซต์  
คิดค้า.com โดยผู้ประกอบการเกษตรกรและ  
ประชาชน สามารถใช้ติดตามการผลิต ราคา  
และการส่งออก รวมถึงใช้ข้อมูลวางแผนการ  
ตัดสินใจดำเนินธุรกิจ ทำให้ปัจจุบัน สนค.  
ได้เผยแพร่แดชบอร์ดสินค้าเกษตรแล้ว 9 สินค้า  
ได้แก่ ข้าว ปาล์ม น้ำมัน มันสำปะหลัง ยางพารา  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุเรียน กุ้งขาวแวนนาไม  
ไก่เนื้อ และสุกร.

## 'มัญญา'ไม่หยุดรับชื้อน้านมดิบ

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ (กษ.) กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมหารือข้อเท็จจริงปัญหาการขาดแคลนน้านมดิบในประเทศ ว่า ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังมีการรับชื้อน้านมดิบอย่างต่อเนื่องจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) และภาคเอกชน โดยไม่มีการหยุดรับชื้อน้านมแต่อย่างใด ปัจจุบันผลผลิตน้านมดิบทั้งประเทศลดลงอยู่ที่ราว 2,700 ตัน/วัน ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาล โดยที่ปริมาณน้านมจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงท้ายปีที่จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว จากที่มีความต้องการใช้ไม่น้อยกว่า 3,100 ตัน/วัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เท่ากับลดลงประมาณ 400 ตัน ซึ่งเป็นผลมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบางส่วนเลิกเลี้ยง หันไปประกอบอาชีพอื่น จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้มีการเลี้ยงโคนมมากขึ้น และเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้เป็น Smart Farmer มีการเลี้ยงโคนมในเชิงธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อให้มีความมั่นคงทางอาหาร (น้านม) สำหรับคนไทย

น.ส.มัญญา กล่าวต่อว่า ในอนาคตจะต้องมีโครงการที่เหมาะสมสำหรับรองรับโคที่ไม่ให้ผลผลิตดังกล่าวมาจัดการในรูปแบบเฉพาะ ภายใต้โครงการช่วยเหลือของรัฐบาลและภาคธุรกิจ ขณะเดียวกันปัญหาอีกส่วนพบว่า มาจากคุณภาพอาหารสัตว์ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้านมดิบ โดยในเรื่องนี้กรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการในการพัฒนาอาหารสัตว์คุณภาพและการเพิ่มพื้นที่แปลงหญ้าเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย ซึ่งกรมปศุสัตว์รายงาน ว่า ตามแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม มีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนบริโภคนมไม่น้อยกว่า 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2570 ซึ่งจะต้องเพิ่มปริมาณน้านมดิบให้ได้ 4,500 ตัน/วัน จึงเห็นได้ว่ายังเป็นโอกาสที่ดีในการหันมาทบทวนแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมทั้งระบบในประเทศไทย ขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ รายงานว่า ปัจจุบันสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ ได้ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่นำนมมาขายในรูปแบบค่าขนส่งเช่นกัน ในราคา 1.20-2 บาท/กิโลกรัม อย่างไรก็ตามหาก กรม.อนุมัติการเพิ่มราคารับชื้อน้านมดิบตามที่ Milk Board เสนอ ก็จะสามารถช่วยชดเชยในส่วนนี้ได้.



# สินค้าเกษตรชมพูชพีช "เอลนีโญ"

## ● คาดผลผลิตลดลงส่งออกถึง-จับตากระทบขนส่งน้ำ

ม.หอการค้าไทย ชี้เอลนีโญ ทำรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรไทยปีนี้หายวับเกือบ 1 แสนล้านบาท ส่วนรัสเซียถอนตัวออกจาก "ข้อตกลงส่งออกธัญพืช" คาดตันราคาธัญพืชโลกและเงินเฟ้อโลกทะยาน เงินเฟ้อไทยพุ่ง 0.4-1.6% ด้านสนค. คาดเอลนีโญกระทบเส้นทางขนส่งสายเดินเรือขึ้นค่าธรรมเนียนแล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ศึกษาการค้านระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้วิเคราะห์ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญในขณะนี้ที่มีผลทำให้อุณหภูมิร้อนขึ้น ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติ และเกิดภาวะแห้งแล้งที่มีต่อการส่งออกไทยในปี 66 โดยพบว่า จะทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรในปีนี้หดตัวหรือติดลบ 2.7% ถึงลบ 10.9% มูลค่าการส่งออกหายไป 24,952-99,809 ล้านบาท และมีผลทำให้การส่งออกในภาพรวมปีนี้ลดลง 0.3-1.0%

ทั้งนี้จากข้อมูลของกรมอุตุฯ ระบุว่า ปริมาณน้ำฝนในประเทศเดือน ม.ค.-มิ.ย.66 อยู่ที่ 417 มิลลิเมตร ใกล้เคียงกับปี 62 ซึ่งเป็นปีที่ไทยแล้งที่สุดในรอบ 16 ปี ที่ 410 มิลลิเมตร และคาดว่าเอลนีโญจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปอีก 2-3 ปี ดังนั้น ถ้าปีนี้มีปริมาณฝนน้อย น้ำต้นทุนสำหรับใช้ในปีหน้าและปีต่อไปน้อย สินค้าเกษตรของไทยแทบทุกชนิดจะได้รับผลกระทบรุนแรง และทำให้การส่งออกลดลงได้ ไม่ว่าจะเป็นข้าว ผลไม้ ฯลฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน 2-3 ปี

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า กรณีที่รัสเซียถอนตัวออกจากข้อตกลงการส่งออกธัญพืชเชิงพาณิชย์ผ่านทางทะเลดำ ตั้งแต่เดือน ก.ค.66 จะทำให้ราคาธัญพืชของโลก และเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอีก เพราะยูเครนซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกธัญพืชอย่างข้าวสาลีรายใหญ่ของโลกไม่สามารถส่งออกได้ จะเกิดภาวะขาดแคลน และราคาธัญพืชโลกสูงขึ้นเหมือนปี 64 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าต่างๆสูงขึ้นจนต้องปรับขึ้นราคาขายและกดดันให้เงินเฟ้อโลกสูงขึ้น

โดยคาดว่า หากยูเครนส่งออกธัญพืชลดลง 25% จะผลักดันให้ราคาธัญพืชโลกเพิ่มขึ้น 8.9% มีผลให้เงินเฟ้อโลกเพิ่มขึ้น 5.5% และเงินเฟ้อไทยเพิ่มขึ้นอีก 0.4% แต่ถ้ายูเครนส่งออกลดลง 50% จะทำให้ราคาธัญพืชโลกเพิ่มขึ้น 17.9% เงินเฟ้อโลกเพิ่ม 10.9% และเงินเฟ้อไทยเพิ่ม 0.8% หากยูเครนส่งออกลดลง 75% ราคาธัญพืชโลกจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นถึง 26.8% เงินเฟ้อโลกเพิ่ม 16.4% และเงินเฟ้อไทยเพิ่ม 1.2% และหากยูเครนส่งออกไม่ได้เลย ราคาธัญพืชจะยิ่งสูงขึ้นถึง 35.8% เงินเฟ้อโลกจะทะยานถึง 21.9% และเงินเฟ้อไทยเพิ่ม 1.6% ขณะเดียวกันยังประเมินว่า ปี 66 สงครามรัสเซีย

และยูเครนที่ยังยืดเยื้อจะทำให้การส่งออกไทยลดลง 0.4% รายได้หายไป 1,094 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 37,209 ล้านบาท

ด้านสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ระบุว่า เอลนีโญรอบนี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง 2-3 ปีนับจากนี้ จะทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรของไทยและทั่วโลกลดลง ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย เพราะราคาวัตถุดิบนำเข้าจะสูงขึ้น และอาจกระทบต่อการส่งออกไทยได้ในที่สุด ดังนั้น ผู้ส่งออกต้องเตรียมรับมือ วางแผนหาแหล่งนำเข้าอื่น หรือสินค้าอื่นทดแทน

นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อภาคการขนส่งด้วย ทั้งในด้านต้นทุนการขนส่ง คลังสินค้า และกิจกรรมอื่นๆด้านโลจิสติกส์ รวมถึงอาจทำให้ความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้นและนำไปสู่ความผันผวนของราคาพลังงาน โดยล่าสุดคลองปานามา เส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเลที่สำคัญของโลก ได้รับผลกระทบแล้ว ณ วันที่ 24 มิ.ย.66 ระดับน้ำในคลองต่ำสุดในรอบ 10 ปี ปานามาได้ประกาศจำกัดความลึกของเรือขนส่งสินค้า และอาจมีมาตรการหรือข้อจำกัดอื่นในการขนส่งสินค้าอีก ทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์สูงขึ้น และหลายสายการบินเรือปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการขนส่งแล้ว

อย่างไรก็ตาม คลองปานามาไม่ใช่เส้นทางขนส่งหลักของไทย จึงอาจไม่กระทบการส่งออกไทยโดยตรง แต่อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ที่ทำให้ราคาวัตถุดิบนำเข้าสูงขึ้น ผู้ประกอบการโลจิสติกส์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรติดตามสถานการณ์การขนส่งทางทะเล เส้นทางทรานส์แปซิฟิกอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการขนส่ง และป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น และนำไปสู่ความสูญเสียทางการเงิน การหยุดชะงักของการขนส่ง อีกทั้งต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุกและมาตรการปรับตัว รวมถึงเลือกรูปแบบและเส้นทางขนส่งที่เหมาะสม.



# ล้อมคอกลอบขนสินค้าเกษตร

## ● ขู่ทำผิดคุก 5 ปี-ปรับแสนบาท

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการค้าภายใน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเข้มการลักลอบนำเข้าและขนย้ายสินค้าเกษตรจากต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ตามเส้นทางที่คาดว่าจะมีการขนย้าย โดยเฉพาะจากสถานที่ต้นทางท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และท่าเรือกรุงเทพมายังสถานที่ปลายทางบริเวณตลาดไท และตลาดไอยรา จังหวัดปทุมธานี ที่เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรที่สำคัญ เพื่อเป็นการป้องปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตสินค้าเกษตรภายในประเทศตกต่ำได้

“จากการดำเนินการตามนโยบายกำกับดูแลการลักลอบการขนย้ายสินค้าเกษตรอย่างเข้มงวด ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการจับกุมและดำเนินคดีผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาต 2 ราย พบลักลอบขนย้ายกว่า 63 ตัน รวมมูลค่ากว่า 4.9 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน”

นายอุดม กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายในได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามตรวจสอบการนำเข้าและการขนย้ายสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีการลักลอบขนย้ายสินค้าเกษตร ต้องระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายสินค้าเกษตร รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแสการเอาเปรียบ

เกษตรกร สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ด้าน นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา กรมได้รับแจ้งมีการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งจากต่างประเทศเข้ามาয়ภาคกลางของประเทศไทย โดยผ่านด่านตรวจศุลกากรป้องกันและปราบปรามของศุลกากรปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพบรถบรรทุก 12 ล้อ ที่มีความน่าสงสัย จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจฯ และขอ

ทำการตรวจค้น พบสินค้าประเภทเนื้อกระป๋องแช่แข็ง มีถิ่นกำเนิดต่างประเทศ เมื่อขอเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรปรากฏว่า พนักงานขับรถบรรทุกไม่สามารถนำมาแสดงได้ โดยเนื้อกระป๋องแช่แข็งมีน้ำหนัก 6,000 กก. มูลค่า 1.2 ล้านบาท จึงนำ

ผู้ต้องหาพร้อมของกลางดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

“อธิบดีกรมศุลกากร ให้ความสำคัญกับการป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งเข้ามาภายในราชอาณาจักรไทยในทุกช่องทาง เพื่อปกป้องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค และอาจทำให้กลไกทางการตลาดเกิดความเสียหาย จึงให้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดกรมศุลกากร เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบ”.



อุดม ศรีสมทรง





## กรมชลประทานร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาด้านการเกษตร “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการเกษตร บริเวณคลองเปรมประชากร (ช่วงหน้า วัดเปรมประชากร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าวัดเปรมประชากร ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองอธิบดี กรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะจิตอาสาจาก ๗๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายสุรียพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน



เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการเกษตร บริเวณคลองเปรมประชากร (ช่วงหน้า วัดเปรมประชากร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุรียพล นุชอนงค์

เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้านการเกษตร บริเวณคลองเปรมประชากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นการร่วมใจกันทำความดีประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การมอบสารชีวภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ผักกล้าแพก เพื่อนำไปปลูกบริเวณคลองเปรมประชากร กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่คลองเปรมประชากร กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหน้าวัดเปรมประชากรและการเก็บวัชพืชรอบคลองเปรมประชากร ตลอดจนนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน คณะจิตอาสา และประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมตามจุดต่างๆ



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 29 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16575

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 6.18

Ad Value: 6,798

PRValue (x3): 20,394

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: สกัดลักลอบพืชเกษตร



## ● สกัดลักลอบพืชเกษตร

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมให้ความเข้มงวดสกัดลักลอบการนำเข้าและขนย้ายสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศตามเส้นทางคาบจะมีการขนย้าย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจับกุมและดำเนินคดีฝ่าฝืนกฎหมายขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต 2 ราย กว่า 53 ตัน มูลค่ากว่า 4.9 ล้านบาท หากพบลักลอบขนย้ายสินค้าเกษตร ต้องระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



# ปักธงสมรภูมิ'หนี้ครัวเรือน'

## ธปท.ผนึกแบงก์سادมาตรการสู้/คุมต่ำกว่า80%ต่อจีดีพี



**ท** หนี้ครัวเรือน เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญ เพราะที่ผ่านมาสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทย ถือว่าอยู่ในจุดที่น่าจับตา โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ที่กระทุ้งให้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนขยับขึ้นไปอยู่ในระดับสูง ก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลายลงไป แต่ก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง โดยเมื่อ มิ.ย.2566 “ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)” ได้ออกมาทางตัวเลขหนี้ครัวเรือนไทยในไตรมาส 1/2566 ซึ่งปรับขึ้นมาสูงแตะระดับ 90.6% ต่อจีดีพี หรือคิดเป็น 16 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 86.3% ต่อจีดีพี

ทั้งนี้ ธปท.ได้อธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงความครอบคลุมของสถิติเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนให้มีความครบถ้วนมากขึ้น โดยขยายความครอบคลุมผู้ให้กู้เพิ่ม 4 กลุ่ม ซึ่งเป็นหนี้เดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่ใช่การก่อหนี้ใหม่ เป็นการปรับข้อมูลย้อนหลังถึงไตรมาส 1/2555 ประกอบด้วย หนี้ของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.), หนี้สหกรณ์อื่นๆ ที่ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์, หนี้ไฟโพลีแนนซ์และหนี้การเคหะแห่งชาติ

ขณะที่ “ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ได้เปิดเผยผลสำรวจสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในปี 2566 พบว่า คนไทยมีหนี้ครัวเรือนเฉลี่ย 559,400 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.5% ซึ่งในจำนวนนี้เองเป็นหนี้ในระบบประมาณ 80% และอีกราว 20% เป็นหนี้นอกระบบ โดยกลุ่มตัวอย่างยอมรับว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาหนี้ครัวเรือนหลักๆ มาจาก การขาดวินัยทางการเงิน รองลงมาคือ รายรับไม่พอกับรายจ่าย วางแผนการลงทุนผิดพลาด และมีความรู้ทางการเงินไม่เพียงพอ

**ธนวรรณ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์ฯ** ระบุว่า หนี้ครัวเรือนมีโอกาสสูงขึ้น และวงเงินก่อหนี้ที่น่าจะพิกสุดในช่วง

ปี 2567 ส่วนหนี้ครัวเรือนในปีนี้สูงที่สุดจากที่ทำการสำรวจมาในรอบ 15 ปี โดยมีผลพวงมาจากสงครามการค้า (trade war) ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2562-2563 ทำให้คนก่อหนี้มากขึ้น และเศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าที่ควรจะเป็น แม้ว่าจะมีการเลือกตั้ง แต่ความแน่นอนทางเศรษฐกิจก็ยังไม่ชัดเจน ทำให้คนคาดว่ายังจะต้องเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพสูง รายได้ต่ำต่อไปจนถึงต้นปี 2567

ทั้งนี้ เมื่อลงมาดูในรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของการเป็นหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากผลการสำรวจ 5 อันดับแรก พบว่า 1.มาจากสถานการณ์ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น 2.การซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น 3.รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 4.ลงทุนในธุรกิจเพิ่มขึ้น และ 5.ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมาก โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 75.6% ยอมรับว่าเคยผิมนัดชำระหนี้ หรือขาดการผ่อนชำระหนี้ เนื่องจากปัญหารายได้ลดลง เศรษฐกิจไม่ดี ตกงาน

อย่างไรก็ดี ธปท.ไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว และพยายามหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ออก **มาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน** เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ล่อลวงจรรยา ซึ่งมาตรการที่จะเร่งบังคับใช้ก่อน ได้แก่ “การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (responsible lending) ที่รวมถึงการดูแลหนี้เรื้อรัง (persistent debt) ซึ่งจากข้อมูลก่อนหน้านี้พบว่ามียู่อราว 5 แสนบัญชี ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการดูแลหนี้ครัวเรือนเพิ่มเติมควบคู่ไปด้วย ได้แก่ การทดสอบโครงการ Sandbox ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกค้า (risk-based pricing: RBP) และการกำหนดภาระหนี้ต่อราย (debt service ratio: DSR)

ซึ่งเกณฑ์ responsible lending นั้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.2567 เป็นต้นไป เว้นแต่ส่วนของการดูแลหนี้เรื้อรังที่จะเริ่มในวันที่ 1 เม.ย.2567 โดยในการจัดทำมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนนั้น ธปท.ได้หารือกับภาคส่วนต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เพื่อออกมาตรการที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักการ และครบวงจร ซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้นี้คือ การทำให้หนี้ในภาพรวมลดลงอยู่ในระดับที่ยั่งยืน หรือต่ำกว่า 80% ต่อจีดีพี เพื่อให้ครัวเรือนมีความเป็นอยู่และสถานการณ์ทางการเงินที่ดีขึ้น



**“ได้บรรจุแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี  
ในการแก้หนี้ครัวเรือนไทยตั้งแต่  
ปี 2565 และได้ให้ความร่วมมือ  
กับ ธปท.ในการผลักดันมาตรการ  
ต่างๆ มาโดยตลอด ซึ่ง ณ สิ้นเดือน  
เม.ย.2566 มีลูกหนี้ที่ยังอยู่ภายใต้  
มาตรการช่วยเหลือของธนาคาร  
พาณิชย์ราว 2 ล้านบัญชี  
ยอดหนี้ 1.88 ล้านล้านบาท จาก  
ยอดหนี้ที่เคยสูงสุด ณ สิ้นเดือน ก.ค.  
2563 ที่ 6.12 ล้านบัญชี ยอดหนี้  
4.2 ล้านล้านบาท”**

นอกจากนี้ เตรียมหารือแนวทางแก้ปัญหานี้ที่อยู่นอกการ  
กำกับดูแลของ ธปท.ที่มีกว่า 30% ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมด โดย  
เฉพาะกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อด้วย

**ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย**  
**จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ในฐานะประธานสมาคมธนาคาร**  
**ไทย** ระบุว่า ได้บรรจุแผนยุทธศาสตร์ 3 ปีในการแก้หนี้ครัว  
เรือนไทย ตั้งแต่ปี 2565 และได้ให้ความร่วมมือกับ ธปท.ใน  
การผลักดันมาตรการต่างๆ มาโดยตลอด ซึ่ง ณ สิ้นเดือน เม.ย.  
2566 มีลูกหนี้ที่ยังอยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือของธนาคาร  
พาณิชย์ราว 2 ล้านบัญชี ยอดหนี้ 1.88 ล้านล้านบาท จากยอด  
หนี้ที่เคยสูงสุด ณ สิ้นเดือน ก.ค.2563 ที่ 6.12 ล้านบัญชี ยอด  
หนี้ 4.2 ล้านล้านบาท

“ปัจจุบันหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระบบธนาคารพาณิชย์ คิด  
เป็น 36% ต่อจีดีพี จากหนี้ครัวเรือนทั้งหมด 90.6% ต่อจีดีพี ยัง  
ไม่นับรวมหนี้นอกระบบ ซึ่งธนาคารสมาชิกพร้อมให้ความร่วมมือ  
กับ ธปท.ในมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้  
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น รวมถึงการแก้  
ปัญหานี้เรื่อง ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหมุนเวียนที่  
จ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ให้ปิดจบหนี้  
ได้ภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี โดยธนาคาร

สมาชิกพร้อมเริ่มดำเนินการกลุ่มลูกหนี้เรื้อรังที่มีรายได้ต่ำ  
กว่า 20,000 บาทต่อเดือน นับตั้งแต่มาตรการมีผลบังคับใช้ใน  
ปี 2567”

ในมิติของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งที่ผ่านมาต้อง  
ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักๆ ที่รัฐบาลส่งลงไปช่วยเหลือ  
ประชาชนฐานรากที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบ  
ได้ นั่นหมายถึงการมีลูกค้า “กลุ่มเปราะบาง” อยู่ในมือจำนวน  
มาก จึงอาจกลายเป็นจุดเสี่ยงของสถานการณ์หนี้ครัวเรือนใน  
ครั้งนี้ โดย **วิทย์ รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน** ใน  
**ฐานะประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ** ยืนยันว่า พร้อมที่  
จะสนับสนุนมาตรการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนในครั้งนี้ โดยเฉพาะ  
มาตรการแก้ปัญหานี้เรื่องที่ทำให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อ  
โดยการลดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไปลงมาเหลือไม่เกิน 15% ต่อปี  
ซึ่งจะช่วยลูกหนี้จ่ายเงินต้นได้มากขึ้น และมีโอกาสสูงในการ **ปิด**  
**จบหนี้** ได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับนโยบายของ  
ธนาคารออมสิน ในการสร้างแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ และเป็นธรรม  
ที่ได้ดำเนินการอยู่ในช่วงเวลานี้

ขณะที่ “**หน้าภาคเกษตรกร**” ถือเป็นอีกกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญ  
ในส่วนนี้ **ฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร**  
**และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)** กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารมี

ลูกค้า 4.3 ล้านราย  
คิดเป็นราว 10 ล้าน  
สัญญา เกือบทั้งหมด  
เป็นเกษตรกร คิดเป็น  
เงินต้น 1.6 ล้านล้าน  
บาท สำหรับหนี้บุคคล  
และเกษตรกรรวมกัน  
มี 6 ล้านสัญญา จำนวน  
3 ล้านราย ซึ่งมีความ  
เปราะบาง นอกจากนี้  
จะยังมีปัญหาเรื่อง  
ผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบัน  
พบว่ามียุคค่าที่อายุ 60  
ปีขึ้นไปสูงถึง 1.2 ล้าน  
ราย ดังนั้น ธ.ก.ส.จึง  
เตรียมออก **สินเชื่อแทน**  
**คุณ** วงเงิน 20,000 ล้าน  
บาท กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 42,000 ราย โดย  
ปล่อยสินเชื่อให้กับทายาท  
เพื่อกู้ปิดจบหนี้เดิมของผู้สูง  
อายุ สามารถปล่อยสินเชื่อ  
ภายใน มี.ค.2567.



## “เนตรบุญฟาร์ม” เกษตรกรยุคใหม่ ใช้ Smart Farm ยกระดับการเลี้ยงหมู ยกนิวคอนแทรคฟาร์มซีพีเอฟสร้างอาชีพมั่นคง

การเลี้ยงหมูสำหรับ **ชมพูนุท บุญทิม หรือ ไบพลู** เป็นภาพจินตนาการที่เห็นและสัมผัสมาตั้งแต่เกิด จนกลายเป็นทักษะอาชีพติดตัวของเธอ หลังจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี 2555 จึงไม่ลังเลที่จะรับมรดกอาชีพที่พ่อแม่สร้างไว้ แต่ด้วยหัวคิดทันสมัยเธอจึงเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงหมูขุน จากเลี้ยงในโรงเรือนเปิด เป็นฟาร์มระบบปิดมาตรฐาน และขยายการเลี้ยงจาก 200-300 ตัว เป็น 3,500 ตัว

หลังจากทำฟาร์มหมู ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวจนประสบความสำเร็จ ชมพูนุท จึงต้องการขยายการเลี้ยงหมูให้ใหญ่ขึ้น สร้างธุรกิจนี้ให้เติบโตขึ้น จึงตัดสินใจเปิดใจกับการร่วมเป็นเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุน หรือ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง (Contract Farming) กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร



จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ แม้ว่าเมื่อก่อนจะมีความคิดว่าต้องทำธุรกิจเอง โดยไม่ทำคอนแทรคกับใคร เพราะชอบความอิสระ จนอาจเรียกว่าเป็นการตั้งกำแพงในใจก็ได้

“เมื่อเป้าหมายคือการเติบโต และต้องการขยายงานให้ใหญ่ขึ้น บนพื้นฐานความเสี่ยงต้องต่ำ ซีพีเอฟ ถือเป็นบริษัทต้นๆ ที่คิดถึง เพราะตัวเอง “โตมากับซีพี” เนื่องจากที่ฟาร์มของพ่อแม่ก็ซื้อลูกหมูซีพีเข้ามาเลี้ยง และใช้อาหารของบริษัทอยู่แล้ว และซึ่งอยากพิสูจน์ในสิ่งที่บางคนยังเข้าใจผิด ว่าการร่วมธุรกิจกับบริษัทใหญ่เราอาจเสียเปรียบ แต่เมื่อได้มาร่วมทางเดินกับซีพีเอฟแล้ว ก็พิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่คนอื่นคิดนั้นไม่ใช่เลย ในทางกลับกันอาชีพเรามามั่นคง รายได้และผลตอบแทนดีเกินกว่าที่คิดไว้เสียอีก วันนี้ นอกจากตัวเองจะประสบความสำเร็จแล้ว คนรอบข้างก็ได้รู้ว่าบริษัทสนับสนุนเกษตรกรให้เติบโตไปด้วยกันจริงๆ” ชมพูนุท เกษตรกรรุ่นใหม่ที่วัย 33 ปี กล่าวอย่างมั่นใจ

สำหรับการขยายความสำเร็จสู่ “**เนตรบุญฟาร์ม**” ด.หนองประจักษ์ จ.กาญจนบุรี บนพื้นที่ 47 ไร่ เธอตัดสินใจลงทุนเลี้ยงหมูในเฟสใหญ่ ก่อสร้างโรงเรือน 7 หลัง ความจุหมูขุนรวม 10,500 ตัว เมื่อกลางปี 2565 พร้อม



นำระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) มาใช้บริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงหมู ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในโรงเรือนเลี้ยงและจุดสำคัญอื่นๆ รอบฟาร์ม มีระบบสั่งการทำงานเปิด-ปิดพัดลม และการทำงานของ Cooling Pad ด้วยระบบอัตโนมัติ ส่วนการให้อาหารใช้ไซโลและกำลังพัฒนาให้มีระบบสั่งการอัตโนมัติที่คาดว่าจะติดตั้งได้ในเร็วนี้ ชมพูนุทบอกว่าระบบ Smart Farm มีส่วนสำคัญมากในการผลักดันความสำเร็จ เพราะสามารถจัดการและสั่งการทุกอย่างผ่านโทรศัพท์ กรณีมีปัญหาจะมีข้อความแจ้งเตือนทันที ทำให้การทำงานง่ายขึ้น แก้ปัญหาทันทีที่ทีมงานเข้าดูแลแก้ไขอย่างรวดเร็ว สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลา

“ถ้าไม่มีสมาร์ตฟาร์มชีวิตยุ่งยากแน่นอนวันนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทกับเกษตรกรมากขึ้น แม้จะมีการลงทุนเพิ่มเติมถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เมื่อตัดสินใจทำสมาร์ตฟาร์มและได้ใช้จริงๆ ถือว่าคุ้มค่า เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถบริหารจัดการฟาร์มได้ อย่างเช่นตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ยังสั่งงานข้ามประเทศได้ สามารถดูการทำงานของระบบและทีมงานได้ ทุกวันนี้ทำงานง่ายมากแค่เพียงมีโทรศัพท์เท่านั้น” ชมพูนุท กล่าว

นอกจากระบบการผลิตอัจฉริยะแล้ว เนตรบุญฟาร์มยังใช้ระบบไบโอแก๊ส ในการบำบัดของเสียในการผลิต ได้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานสะอาด นำมาปั่นไฟฟ้าใช้ในฟาร์มช่วยลดค่าไฟได้ถึง 50-60% และที่นี่ยังติดตั้งเครื่องแยกกากตะกอนก่อนเข้าระบบไบโอแก๊ส เพื่อลดตะกอนในบ่อหมัก กากตะกอนที่ได้นำไปใช้ในสวนผลไม้ ขณะเดียวกัน น้ำหลังการบำบัดก็ยังนำไปแบ่งปัน เป็นน้ำปุ๋ยให้กับเพื่อนเกษตรกรรอบข้าง ช่วยป้องกันปัญหาภัยแล้งและทำให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี

สำหรับเคล็ดลับความสำเร็จของชมพูนุทอย่างแรกก็ต้องทำให้งานทั้งหมดเป็นระบบ ต้องทุ่มเทกับงาน ใส่ใจ ดูแลอย่างจริงจัง

ปัจจุบันคือการสร้างทีมงานแบบใจแลกใจ เพราะทุกคนใหม่หมดไม่มีประสบการณ์จึงต้องสอนกันตั้งแต่เริ่มต้นให้เรียนรู้ไปด้วยกัน โชคดีที่ทีมงานทุกคนเปิดรับและเรียนรู้พร้อมก้าวไปด้วยกัน การผลิตจึงมีประสิทธิภาพ ทุ่มมือคุณภาพ ความเสียหายน้อย ผลตอบแทนจึงมากกว่าปกติ

“หนึ่งปีที่ผ่านมา ผลลัพธ์เหนือความคาดหมาย

หลายๆอย่าง จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งเป้าหมายเรื่องตัวเลขผลกำไรเลย ขอแค่วางระบบให้เข้มแข็ง แต่ผลที่ออกมาดีกว่าที่คิดไว้มากๆ วันนี้ความสำเร็จที่ตั้งเอาไว้ถือว่าได้เริ่มต้นแล้ว และเรามีเพื่อนคู่คิดอย่างซีพีเอฟที่จะเดินไปด้วยกัน บริษัทไม่เคยทิ้งเกษตรกร เวลาที่มีปัญหาผู้บริหารซีพีเอฟก็ลงมาช่วยดูเอง เพื่อร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง เราจึงอุ่นใจที่ได้บริษัทมาดูแลสนับสนุนใกล้ชิด ซึ่งหากเราทำให้เต็มที่ ความสำเร็จย่อมเกิดกับทั้งตัวเองและบริษัทไปพร้อมๆ กัน เรียกว่า WIN - WIN ทั้งคู่ เชื่อว่าอาชีพนี้จะสร้างความมั่นคง วันนี้พ่อกับแม่วางมือแล้วเรียกว่าเกษียณอย่างเกษมโตให้เราและสามีดูแลกิจการแทนทั้งหมด และการเลี้ยงหมูก็จะกลายเป็นมรดกอาชีพให้กับลูกทั้ง 2 คนของเราได้อย่างแน่นอน” ชมพูนุท กล่าวอย่างมั่นใจ

ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของคอนแทรคฟาร์มเกษตรกรยุคใหม่ที่เปิดรับเทคโนโลยี เปิดใจนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ยกระดับกระบวนการผลิตหมูให้มีประสิทธิภาพ และไม่หยุดพัฒนาจนประสบความสำเร็จมีอาชีพที่มั่นคง.





# เบื้องหลังดราม่า “เมจิขาดตลาด” เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว “เจ็บ - จน - เจิง” นำนมดิบราคาตกต่ำ แยกต้นทุนอาหารสัตว์

จากสถานการณ์ “น่านมดิบราคาตกต่ำ” กระทบเกษตรกรฟาร์มโคนมเลี้ยงยับ เริ่มสะท้อนถึงภาคธุรกิจเกิดปัญหา “ขาดแคลนนมสดพาสเจอร์ไรส์”

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกรณี “นมเมจิขาดตลาด” หาซื้อยากขึ้น บางแห่งปิดป้ายจำกัดจำนวนการซื้อ ทำให้ผู้ประกอบการร้านกาแฟได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกๆ บ่นอุบแต่ก็ตามหาให้ควัก เพราะผลิตภัณฑ์นมเมจิเป็นสูตรเด็ดของเมนูกาแฟที่นิยมเลือกใช้กัน

ทั้งนี้ CP-Meji Thailand โปสต์เฟสบุ๊คชี้แจงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความว่า “เนื่องด้วยสถานการณ์น่านมดิบขาดแคลนอย่างต่อเนื่องและโคนมกำลังเข้าสู่ช่วงพักรีดนม จึงทำให้สินค้ากลุ่มนมสดพาสเจอร์ไรส์มีจำนวนจำกัด บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้บริษัทจะพยายามสรรหาน่านมดิบมาเพื่อผลิตสินค้าอย่างเต็มกำลังขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์เมจิมาโดยตลอด”

นายจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในตลาดมีปริมาณลดลงแต่ไม่ขาดตลาด โดยทางกรมการค้าภายในประชุมหารือกับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม ทั้งค้าปลีกค้าส่งและห้างท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มพบว่าระหว่าง ก.ค.-ก.ย. ของทุกปี เป็นช่วงชะลอการรีดนมวัว หรือ “พักเต้า” (Dry cow)

กล่าวคือหลังจากที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รีดนมโคมาจนถึงช่วงที่แม่โคใกล้จะคลอด เพื่อรักษาสุขภาพของแม่โคและความสามารถในการให้น่านมโค ซึ่งทำให้ปริมาณน่านม

ดิบเข้าสู่โรงงานแปรรูปในช่วงนี้ลดลงไปบ้าง ในขณะที่ปริมาณการบริโภคยังคงทรงตัว

ทั้งนี้ ปริมาณน่านมดิบที่ลดลงส่วนใหญ่มุ่งจะส่งผลกระทบต่อเฉพาะในส่วนของนมสดพาสเจอร์ไรส์เป็นหลัก ขณะที่นมสดยูเอชที ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 50 % ของการบริโภคผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มทั้งหมด แทบจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังคงสามารถผลิตและจำหน่ายได้ตามปกติ กรมการค้าภายในยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มไม่ได้ขาดแคลน และคาดว่าปริมาณน่านมดิบจะกลับสู่ภาวะปกติในช่วงเดือน ต.ค. เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สหกรณ์โคนมหลายแห่งประสบปัญหาน่านมดิบขาด มีข้อมูลเปิดเผยว่า สถานการณ์น่านมดิบขาดแคลนในรอบหลาย 10 ปี และปี 2566 ราคาน่านมดิบตกต่ำมาก ใน ปี2565 สหกรณ์ได้น่านมดิบ อยู่ที่ 3,500 ตันต่อวัน แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ที่ 2,600-2,700 ตันต่อวัน

สำหรับสถานการณ์นมเมจิขาดตลาดที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้สังคมมองว่าเป็นการส่งสัญญาณการปรับราคานมสดพาสเจอร์ไรส์หรือไม่ ? ซึ่งกรมการค้าภายในยังคงไม่มีการอนุญาตให้ปรับขึ้นราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มในช่วงเวลานี้ แต่หากหลังจากนี้มีการประกาศปรับราคาขึ้นซื้อน่านมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและราคาขึ้นซื้อหน้าโรงงานแปรรูป จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งจะพิจารณาราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มให้ตามสัดส่วนต้นทุนน่านมดิบที่สูงขึ้น เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมสามารถดำเนินการต่อไปได้ สินค้ามีปริมาณเพียงพอ และผู้บริโภคได้รับผลกระทบน้อยที่สุด





อย่างไรก็ตาม กรณีที่บริษัทผู้ผลิตนมชื่อดังประกาศว่ากำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำนมดิบขาดแคลนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากโคนมกำลังเข้าสู่ช่วงพักรีดนม ส่งผลให้สินค้ากลุ่มนมสดพาสเจอร์ไรส์มีจำนวนจำกัดนั้นสอบถามไปยัง **นายนิพนธ์ แก้วจิ้น** สมาชิกผู้เลี้ยงโคนม สมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ จ.ราชบุรี เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนมขาดแคลน ขณะนี้เฉพาะของหนองโพยังพอผลิตได้ ตามนโยบายของประธานสหกรณ์ฯ มีเท่าไร ผลิตเท่านั้น เนื่องจากในขณะนี้วัวส่วนใหญ่อยู่ในช่วงพักท้อง

ส่วนกระแสที่ว่า วัวพักท้องจะไม่มีนมขาย แต่ในส่วนของหนองโพ เชื่อว่ายังไม่กระทบมากนัก ยังมีนมขายอยู่ แต่ถ้าดูปัญหาที่แท้จริง ช่วงนี้คนเลี้ยงก็เหนื่อย เพราะว่าต้นทุนสูง โดยเฉพาะอาหาร ลูกันไม่ไหว จึงมีการขายยกคอกกันเยอะแล้วไปทำอาชีพอื่นกัน แต่เนี่ยยังมีส่งกัน แต่น้อยลงไปบ้าง

สอดคล้องกับเฟซบุ๊ก **Lean Farming ฟาร์มโคนม สระบุรี** โพสต์ถึงกรณีบริษัท CP-Meji Thailand ประกาศว่าน้ำนมดิบขาดแคลนอย่างต่อเนื่องและโคนมกำลังเข้าสู่ช่วงพักรีดนม โดยระบุตอนหนึ่งว่า นมไม่ขาดตลาด แต่เกิดจากการที่เกษตรกรขาดทุน เพราะจากราคาน้ำนมดิบที่ได้นั้นสู้ต้นทุนอาหารสัตว์ที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ได้ ทำให้ฟาร์มเลิกกิจการ หากนมขาดตลาดจริงๆ ราคาหน้าฟาร์มจะต้องแพงขึ้น แต่ปัจจุบันราคาน้ำนมหน้าฟาร์มยังเท่าเดิม

และประเด็นที่ถูกจับตาคือราคาน้ำนมดิบหน้าฟาร์มตกต่ำ แม้รัฐปรับขึ้นราคารับซื้อน้ำนมดิบ แต่ต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นวิกฤตของเกษตรกรฟาร์มโคนมต่างเผชิญกับประสบภาวะขาดทุนกันถ้วนหน้า หลายรายแบกรับปัญหาขาดทุนไม่ไหว จำต้องปิดฟาร์ม ตัดสินใจเลิกเลี้ยง มีหน้าซำยังค้างจ่ายหนี้สหกรณ์ แถมมีเสียงโอดครวญทำนองว่า **ต่อให้ขายวัวหมดก็จ่ายหนี้สหกรณ์ไม่พอ**

สถานการณ์ที่เกษตรกรฟาร์มโคนมเผชิญคือการแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่รายได้ขาดทุน ทั้งผลผลิตน้ำนมดิบมีปริมาณน้อยลง คุณภาพน้ำนมต่ำขายไม่ได้ โดยสาเหตุมาจากวัวป่วยด้วยโรคระบาดต่างๆ กระทั่งทำให้เกษตรกรทยอยเลิกเลี้ยงโคนม ส่งผลกระทบกับภาพรวมปริมาณน้ำนมดิบ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เกษตรกรฟาร์มโคนมไทยยังประสบปัญหาขาดทุนเผชิญวิกฤตราคาน้ำนมดิบตกต่ำ กลางปี 2565 ที่ผ่านมา สหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้รัฐพิจารณาปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบ กระทั่งมีการปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ซึ่ง

เป็นการปรับราคาในรอบ 8 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

**นายอภิ สุทธิสังข์** รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk board) ครั้งที่ 1/2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk board) ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเรื่องการทบทวนราคากลางรับซื้อน้ำนมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และ ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ปี 2566 รายละเอียดข้อสำคัญ คือการปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบ หน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ปี 2566 จากที่โลกรั่มละ 19 บาท เป็น 21.25 บาท และปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมโค หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ปี 2566 จากที่โลกรั่มละ 20.25 บาท เป็น 22.75 บาท

นอกจากนี้ มีคำสั่งให้คณะกรรมการจัดทำข้อเสนอราคาน้ำนมโคและผลิตภัณฑ์นม พิจารณาทบทวนการกำหนดราคากลางรับซื้อน้ำนมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และ ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ของต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา

และให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแนวทางในการควบคุมราคาปัจจัยการผลิตและราคาอาหารสัตว์ และพิจารณาการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นม (นมพาสเจอร์) ให้เหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งต้นทุนน้ำนมดิบและต้นทุนอื่นๆ ของผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน พิจารณาการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นม (นมโรงเรียน) ให้เหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งต้นทุนน้ำนมดิบและต้นทุนอื่นๆ ของผู้ประกอบการ และเสนอขอกกลางให้กับหน่วยจัดซื้อ รวมทั้ง ใฝ่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมแจ้งมติให้คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขณะที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอาหารสัตว์ รวมทั้งแนวทางอื่นๆ ในการปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเลี้ยงโคนมได้อย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงการปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังผู้ประกอบการและผู้บริโภค

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโจทย์ข้อใหญ่ของรัฐบาลใหม่ ต้องรีบออกมาตรการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเลี้ยงวัวนมต่อไป รวมทั้ง การพิจารณาการปรับราคาน้ำนมดิบอย่างเหมาะสม เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด ■



## ตรวจเข้มลักลอบขนสินค้าเกษตรจาก ตปท.

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าได้บูรณาการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเข้มการลักลอบนำเข้าและขนย้ายสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสถานที่ต้นทางท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และท่าเรือกรุงเทพ มายังสถานที่ปลายทางบริเวณตลาดไทและตลาดโอโยรา จังหวัดปทุมธานี ที่เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรที่สำคัญ ล่าสุดได้จับกุมและดำเนินคดีผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน 2 ราย พบลักลอบขนย้ายกว่า 53 ตัน รวมมูลค่ากว่า 4.9 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน อย่างไรก็ตามหากพบมีการลักลอบขนย้ายสินค้าเกษตร ต้องระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ